

ร่วมพัฒนาและปลูกต้นไม้  
สานสัมพันธ์น้อง - พี่ชาวเกษตร



กิจกรรมที่ทำให้เกิดความรักความผูกพันระหว่างนิสิตใหม่ กับรุ่นพี่ คณาจารย์ และสถาบัน ที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมรับน้องใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกรุ่น ก็คือการปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น และ กิจกรรมการประกวดออกแบบ และรับมอบเหรียญประจำรุ่น **KU** ซึ่งปีนี้นับเป็นรุ่นที่ **66**

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นวันที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2549 โดยปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น ปลูกต้นไม้ 100 ต้น และต้นปีบ 20 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปีพุทธศักราช 2549 และ กิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยนิสิตร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง คณะของตนเอง และ บุคลากรมก. ทำความสะอาดพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ไปพร้อมกันด้วย

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมการปลูกต้นไม้เป็นการแสดงออกถึงการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากร และนิสิต เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยของเราเกิดความร่มรื่น สวยงาม มีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ดี นอกจากนี้ได้ผลทางด้านจิตใจแล้ว ก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บัณฑิตที่จะจบออกไป ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น **KU 66** โดยมี รศ.วัฒนา สวรรยาธิปิติ รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมปลูกพร้อมกับผู้บริหารและผู้แทนนิสิตใหม่ **KU 66** จำนวน 30 คน น.ส.ญาณิศา ปรีชาวิบูลย์ หนึ่งในตัวแทนนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 1 กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนนิสิตของคณะมาร่วมปลูกต้นนนทรีครั้งนี้ ซึ่งทำให้มีกำลังใจในการเรียนมากขึ้น เปรียบเหมือนต้นนนทรีนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนิสิตเพราะว่าเป็นต้นไม้ประจำรุ่น ที่ต้องดูแลอย่างดีและสม่ำเสมอเหมือนกับชีวิตในมหาวิทยาลัยของเราก็จะได้ราบรื่นตลอด 4 ปีที่เรียนอยู่

นายวิชาญ ชาวตระการ ประธานฝ่ายสโมสรมนิตองค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า ต้นนนทรีที่ปลูกลงดินเปรียบเสมือนเป็น ก้าวแรกที่นิสิตเข้าสู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในอีก 4 ปีข้างหน้าที่นี่ได้รับปริญญา ก็จะมีดอกถือเป็น นนทรีที่เติบโตเต็มที่แล้ว จะเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีคุณภาพพร้อมรับใช้ประเทศชาติ

สำหรับสิ่งที่น้องใหม่รั้วเกษตรศาสตร์ต่างรอคอย นั่นก็คือพิธีรับมอบเหรียญประจำรุ่น KU 66 โดยจะมี มอบในวันที่ 5 ก.ค. ซึ่งเป็นวันปิดกิจกรรมสอนน้องร้องเพลง นายภาคภูมิ อินชุกรัน ชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบเหรียญตราสัญลักษณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 66 หรือ KU 66 เปิดเผยถึงแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบเหรียญนี้ว่า ได้ความคิดจากสัญลักษณ์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั่นคือพระพิรุณทรงนาคที่สื่อได้ถึงความเป็นเกษตร ไบนนทรี ห้อยลงมาจากริษย ด้านหน้า สื่อถึงนิสิตแต่ละคนที่อยู่ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อไบนนทรีนี้หรือนิสิตแต่ละคนมาอยู่ รวมกันด้วยความรัก ความเคารพ ความสามัคคี จากใบหนึ่งใบก็จะเป็นนนทรีต้นใหญ่ เป็นกำลังในการพัฒนา ชาติต่อไป

เหรียญด้านหลังเป็นรูปดอกบัวสื่อถึง ความเคารพและความศรัทธา ซึ่งมีให้กับมหาวิทยาลัย สาม นุรพาจารย์ผู้ก่อตั้งสถาบัน ครู อาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา รุ่นพี่ที่อาวุโสกว่า และตนเอง ซึ่งความเคารพและ ศรัทธานี้เป็นสิ่งสำคัญในการนำไปสู่การดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และการก้าวไปใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต

นายบัณฑิตพงษ์ จันทราช นายกองการบริหาร องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อบ.ก.) ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งมีพิธีเทียบ รับขวัญลูกพระพิรุณเพื่อให้นิสิตใหม่ได้มีขวัญกำลังใจตั้งใจทำอะไรบ้างในขณะที่เรียนอยู่ที่นี้ และเมื่อรุ่นนี้เรียน จบแล้วก็จะกลับมาที่ต้นนนทรีประจำรุ่นของเขาว่าทำได้ตามที่สัญญาไว้

“วันพัฒนาและปลูกต้นไม้มก.” ในวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างสรรค์และทำกิจกรรมเพื่อองค์กร ซึ่ง หลายคนในสังคมที่เคยตั้งคำถามกับกิจกรรมรับน้อง คิดว่าคงจะถึงเวลาแล้วก็ได้ที่เราจะต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ การเชื่อมความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง และสถาบัน ไม่จำเป็นต้องมีการตะโกนคำทอ หรือให้ น้องใหม่แสดงท่าทางแปลกๆ เกินเลย การร่วมกันปลูกต้นนนทรีประจำรุ่น และการร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสถานที่ ก็ทำให้เกิดความสนุกและเป็นประโยชน์ ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างพี่น้องชาว เกษตรศาสตร์ได้อย่างอบอุ่นเหมือนกัน